

คู่มือออนไลน์

(15 กรกฎาคม 2559)

โดย ชรรมาธิปติ

ดวงที่ไม่ควรลงทุนทำกิจการใหญ่ๆ อาจจะสร้างความเสียหายได้

สวัสดิ์ครับท่านผู้อ่านที่เคารพ สัปดาห์นี้เป็นคิวของคุณธีรเชษฐ์ เกิดวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2516 เวลา 21.00 น. เชียงราย เพศชาย

ดวงชะตาของคุณธีรเชษฐ์ เป็นดวงชะตาที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนในเรื่องการเงินมากพอสมควร เพราะแม้ว่า การเงินของคุณจะดีพอสมควร แต่ก็มักจะมีปัญหา ทำให้ทรัพย์สินต้องเสียหายไป จากการริเริ่มลงทุนทำกิจการใหม่ๆอยู่เสมอ

นอกจากนี้ ดวงชะตาของคุณยังมักจะอยู่ไม่ค่อยดีที่ มักมีเหตุต้องให้ย้ายที่อยู่เสมอๆ

ที่จะต้องระวังก็คือ การทำงานกับเจ้านาย หัวหน้างาน หรือ ผู้บังคับบัญชา มักจะมีปัญหาไม่ค่อยเป็นที่สบอารมณ์ของเจ้านาย จนทำให้มีผลกระทบต่องานของคุณ

นอกจากนี้ ก็ยังต้องระวังการเกิดคดีความฟ้องร้องด้วย หรือ มีปัญหาในเรื่องเครดิตเสียหาย

คำถามแรก เรื่องงานจะก้าวหน้าด้านใดหรือไม่ มีโอกาสได้ย้ายกลับชลบุรีหรือไม่ เมื่อใด

เมื่อพิจารณาไปลึกๆก็เห็นว่า อาชีพการงานที่ได้อย่างหนึ่งของคุณก็คือ งานที่ต้องเสี่ยงกับอุบัติเหตุ หรือ เสี่ยงกับความตาย และ งานที่ต้องใช้เอกสารในการติดต่อสื่อสารค่อนข้างมาก

ซึ่งอาจจะเป็นงานที่ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลเกี่ยวกับคดีความฟ้องร้องก็ได้

นอกจากนี้ งานที่ดี และ เหมาะกับคุณนอกเหนือจากที่ว่ามาก็คือ งานที่เกี่ยวกับดิน ได้ดินเกี่ยวกับน้ำ เกี่ยวกับของระเบิดระเหย ก๊าซ และ ทำกับคนหมู่มาก หรือ ชาวบ้านธรรมดาทั่วไป เหล่านี้เป็นต้น

และจะต้องมีสิ่งของสวยงามๆ หรือ สิ่งทำให้เกิดความสุข สนุกสนานเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย อาจจะเป็นพวกบาร์ ผับ ประเภทขายเครื่องดื่มก็ได้

ที่ถามว่า มีโอกาสจะได้ย้ายกลับชลบุรีเมื่อไหร่ ผมเข้าใจเอาว่า คุณน่าจะหมายถึง กลับบ้าน ถ้าบ้านคุณอยู่ชลบุรี โอกาสที่คุณจะได้ย้ายกลับชลบุรีก็น่าจะอยู่ระหว่าง เดือนพฤศจิกายน 2561 ถึง เดือนมีนาคม 2562

แต่ช่วงเวลานั้นก็ต้องระมัดระวังว่า รายได้อาจจะไม่ค่อยดีนักด้วย

คำถามที่สอง อาชีพเสริมมีหรือไม่ คืองานไหน

อาชีพเสริมหากจะมีก็น่าจะเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับน้ำ ของเหลว ของระเหิดระเหย น้ำจากใต้ดิน และ ทำกับคนจำนวนมาก หรือ อาจจะเป็นชาวบ้านธรรมดาทั่วไป

แต่ก็เป็นเรื่องที่คุณจะต้องพิจารณาทบทวนตัวเองว่า คุณมีความถนัด หรือมีความชอบในเรื่องไหน หรือ มองเห็นช่องทางอะไรเป็นพิเศษ

แต่ผมไม่แนะนำให้ลงทุนอะไรเป็นจำนวนมากๆ นะครับ

คำถามสุดท้าย หนี้สินเป็นอย่างไรบ้าง

อย่างที่ผมได้เกริ่นตั้งแต่ต้นว่า ดวงชะตาของคุณค่อนข้างจะต้องคืนรนต่อสู้อ และมีอุปสรรคเกี่ยวกับ เรื่องเงินเรื่องทองอยู่พอสมควร แม้จะมีรายได้มาก ก็มักจะมีช่องทางที่ทำให้ต้องเสียเงินอยู่เนืองๆ เหมือนกัน

และเนื่องจาก ดวงชะตาในด้านการลงทุนไม่ดีเอาเลย ความเสียหายในเรื่องการเงินของคุณก็น่าจะ มาจากการลงทุนนั่นเอง

สาเหตุแห่งความเสียหายอย่างหนึ่งของคุณก็คือ คุณเป็นคนใจใหญ่ ใจนักเลง กล้าได้กล้าเสีย ดังนั้น หากจะแก้ปัญหาในเรื่องหนี้สิน ก็ขอแนะนำให้ใช้ความคิดพิจารณารอบด้านกว่านี้ ปรึกษาผู้มี ความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆบ้าง หรือ รับฟังความคิดเห็นของคนอื่นด้วยก็น่าจะดี

แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม ควรจะหลีกเลี่ยงการริเริ่มลงทุนอะไรใหม่ๆที่ต้องใช้เงินเยอะๆ อย่างมอง แต่ว่า คนอื่นเขาลงทุนแล้วร่ำรวย เราก็จะเอาอย่างเขาบ้าง เพราะดวงชะตาของแต่ละคนไม่เหมือนกัน

หากไม่ทุ่มทุนลงทุนอะไรมากเกินไป หันมาอยู่อย่างพอเพียง ผมว่าน่าจะแก้ปัญหาเรื่องหนี้สินของคุณลงไปได้บ้างนะครับ

เพราะดวงชะตาของคุณบอกว่า คุณจะมีเงินเหลือเก็บสืบทอดไปยังลูกๆได้ ไม่ใช่เป็นดวงประเภท สิ้นเนื้อประดาตัวครับ

สุดท้ายก็ขอให้ คุณธีรเชษฐ์ ช่วยดักบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวก แล้ว อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ ทุกท่านครับ

หรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง **วันเดือนปีเกิด** **เวลาเกิด** **จังหวัดที่เกิด** **เพศ** **พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์** ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเตือน พร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลล์ที่ thammathihti@gmail.com แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

ขณะนี้ คิวในการพยากรณ์ที่อยู่ในมือผมหมดแล้ว หากส่งคำถามมา ก็จะได้รับพยากรณ์อย่างรวดเร็วมากครับ

พบกันใหม่สัปดาห์หน้า ซึ่งผมจะเขียนเรื่อง “ว่าด้วยเรื่องปีนักษัตร” ครับ

(อย่าลืมติดตามอ่าน คอลัมน์ “ซอกซอนตะลอนไป” ที่ผมเขียนอีกคอลัมน์หนึ่งด้วยนะ ครับ)

